

'โกลเบล็ก' เร่งปันรายย่อย

• ไชว้งงานไอบีมี 5 ดีล/มองหุ้น mai น่าสน แนะนำ BIZ-LIT

บล.โกลเบล็ก เดินหน้าขยายฐานรายย่อย พร้อมรุกราน IB แยมมี 5 ดีล เล็งยื่นไฟลิ่ง ปีนี้ 2 ดีล แยมเป็นธุรกิจโลจิสติกส์-โรงพยาบาล มูลค่าระดมทุน 200-500 ล้านบาท พร้อมคัดหุ้น mai แนวโน้มเติบโตสูง ชู BIZ-LIT

นายธนพิศาล คุณาเปรมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS เปิดเผยว่า ปัจจุบันจุดแข็งของบริษัทคือลูกค้ารายย่อย บริษัทจึงเน้นรักษาและจะขยายฐานลูกค้ารายย่อยต่อไป

ส่วนงานด้านพาณิชย์ (IB) ได้เตรียมความพร้อมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 2 บริษัท ประกอบด้วย ธุรกิจโลจิสติกส์ มีขนาดการระดมทุน 200-300 ล้านบาท และธุรกิจโรงพยาบาล ขนาดการระดมทุน 300-500 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 บริษัทอยู่ในขั้นตอนการเตรียมตัว และจะยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ได้ในปี 60 แต่คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นในปี 61 ขณะเดียวกันยังมีอีก 3 ดีลที่อยู่ในมือ

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการให้บริการใหม่สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทจะเป็นตัวกลางให้กับลูกค้าเข้าไปลงทุน ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในปี 61 เพราะต้องศึกษาอย่างรอบคอบในแง่ของกฎเกณฑ์



ธนพิศาล คุณาเปรมกิจ

และผลตอบแทนจากค่าคอมมิชชั่นต่างๆ

บริษัทยังตั้งเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดไว้ที่ 3% ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 2% กว่า แต่ดูจากสภาพตลาดโดยรวมแล้วคาดว่าจะทำได้ไม่ถึง 3% ดังนั้น ถ้าได้ 2.5-2.6% ก็พอใจแล้ว เพราะบริษัทให้ความสำคัญกับรายได้ และกำไรมากกว่ามาร์เก็ตแชร์

ด้านนายชัยยศ จีวงกูร ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.โกลเบล็ก กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีเงินต่างชาติมีแนวโน้มจะไหลเข้าตลาดหุ้นไทยมากขึ้น ตาม

ภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ โครงการลงทุนภาครัฐ ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดระดับสูง มีการวางโรดแมปการเลือกตั้งในช่วงปลายปี 60 รวมถึงค่า P/E ตลาดหุ้นไทย ต่ำกว่า P/E ตลาดหุ้นเกิดใหม่

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำให้เลือกหุ้นรายตัวที่น่าสนใจในตลาด mai ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ซึ่งหุ้นที่แนะนำชื่อ ได้แก่ บริษัท บิสซิเนสอะไหล่ภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ราคาเป้าหมาย 5.13 บาท โดยคาดว่าจะกำไรในไตรมาส 2/60 มีแนวโน้มเติบโตกว่า 5 เท่าตัว จากไตรมาสก่อนสู่ระดับ 24 ล้านบาท จากรายได้การส่งมอบงานที่คาดว่าจะสูงขึ้น และคาดว่าจะกำไรในไตรมาส 3 รายได้จะเติบโตต่อเนื่องจากการทยอยส่งมอบงาน

และบริษัท ลีซ อีท จำกัด (มหาชน) หรือ LIT ราคาเป้าหมาย 14.20 บาท ซึ่ง LIT ให้บริการสินเชื่อประเภท non bank ที่มีสัญญาการเติบโตของสินเชื่ออยู่ในระดับสูง พอร์ตสินเชื่อ ณ ปลายไตรมาส 1/60 เติบโต 69% จากปีก่อนสู่ระดับเกือบ 2 พันล้านบาท คาดว่ากำไรสุทธิปี 60 จะเติบโต 49% เป็น 150 ล้านบาท ขณะเดียวกัน กำไรมีแนวโน้มทำสถิติสูงสุดใหม่ทุกไตรมาสของปีนี้ และคาดว่าจะกำไรปี 61 จะเติบโตต่อเนื่องอีกประมาณ 26% เป็น 188 ล้านบาท ■